

10-1-2013

วิจัยกระแสการศึกษาโลก

ศรัโฆร โษติจิรวัฒนา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

โษติจิรวัฒนา, ศรัโฆร (2013) "วิจัยกระแสการศึกษาโลก," *Journal of Education Studies*: Vol. 41: Iss. 4, Article 16.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol41/iss4/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

จับกระแสการศึกษาโลก Capture World Movement in Education

ศรีไพร โชติจิรวัดนา

นักศึกษาหนุ่มฟ็องออกซ์ฟอร์ด หลังถูกปฏิเสธให้เรียนเพราะเงิน ในบัญชีไม่พอ

เดเมียน แชนนอน นักศึกษาหนุ่มวัย ๒๗ ปีกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในคณะประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม แต่ถูกมหาวิทยาลัยปฏิเสธ เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาแสดงหลักฐานการเงินว่ามีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า ๑.๒๕ หมื่นปอนด์ (ราวหกแสนห้าหมื่นบาท) เพื่อรองรับค่าหน่วยกิตและค่ากินอยู่ และยังไม่พิจารณาเงินที่อาจได้จากการทำงานพิเศษในอนาคต ทำให้แชนนอนเตรียมนำเรื่องฟ้องศาล อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกันได้ โดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดยอมให้แชนนอนเข้าเรียนโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน และเปลี่ยนกฎใหม่เพียงให้นักศึกษาหาทางยืนยันให้ได้ว่ามีเงินพอจ่ายในปีการศึกษาแรกและไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินอย่างเป็นทางการ พร้อมแถลงการณ์ชี้แจงว่ามีกฎนี้เพราะไม่อยากให้นักศึกษาหยุดเรียนกลางคันเพราะไม่มีทุน

๘ กันยายน ๒๕๕๖

เดอะการ์เดียน

สถาบันเอ็มไอที ครอบแชมป์มหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี “QS World University rankings” บริษัทเอกชนวิจัยด้านการศึกษาของอังกฤษยังพบว่า มีมหาวิทยาลัยจากอังกฤษติดใน ๑๐ อันดับแรกกว่า ๔ แห่ง

อันดับ ๑ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ของอังกฤษ อันดับ ๔ ยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน และอันดับที่ ๕ อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน อันดับ ๖ เป็นของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยเยล จากสหรัฐฯ ในอันดับที่ ๗ และ ๘ ตามลำดับ อันดับ ๙ มหาวิทยาลัยซิดคาโก และอันดับที่ ๑๐ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (คาลเทค)

ขณะที่มหาวิทยาลัยจากเอเชียซึ่งติดอันดับสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อันดับที่ ๒๔ รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว จากญี่ปุ่น อันดับที่ ๓๒ มหาวิทยาลัยเกียวโต อันดับที่ ๓๕ เท่ากับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ของเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยาง จากสิงคโปร์ ในอันดับที่ ๔๑ มหาวิทยาลัยปักกิ่งในอันดับที่ ๔๖ มหาวิทยาลัยชิงเต่าในอันดับที่ ๔๘ มหาวิทยาลัยโอซากา ในอันดับที่ ๕๕ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเกาหลี (KAIST) จากเกาหลีใต้ ในอันดับที่ ๖๐ ผลการจัดอันดับยังระบุว่า บัณฑิตผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เป็นกลุ่มที่น่าจ้างงานที่สุด จากการสำรวจกลุ่มนายจ้างทั่วโลก ๒๗,๐๐๐ คน นายเบน โชว์เตอร์ หัวหน้าฝ่ายการวิจัยของควิเอส เปิดเผยว่า ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษา ในอังกฤษ ได้รับความน่าเชื่อถือจากนายจ้างทั่วโลก

๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

บางกอกโพสต์

นักศึกษาอเมริกันต้านกฎหมายห้ามไว้ทรงผมเดรดล๊อคส์

โรงเรียนเดโบราห์ บราวน์ในรัฐโอกลาโฮมา สถาบันวิทยาศาสตร์ฮอไรซอน รัฐโอไฮโอ และสถานศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายห้ามนักศึกษาไว้ทรงผมเดรดล๊อคส์ และทรงผมฝักข้าวโพด ซึ่งถูกนักศึกษาต่อต้านจนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต้องยกเลิกกฎดังกล่าวในภายหลัง ส่วนมหาวิทยาลัยแฮมป์ตันในรัฐเวอร์จิเนียยังคงใช้กฎหมายห้ามนักศึกษาไว้ทรงผมดังกล่าวเข้าร่วมการชุมนุมความเป็นผู้นำของผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ กฎดังกล่าวถูกใช้มานานเป็นเวลา ๑๒ ปีแล้ว โดยเห็นว่าเป็นทรงผมที่ขัดกับภาพลักษณ์ที่เป็นทางการ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

สำนักข่าวเอพี

งานวิจัยชี้ การนอนหลับช่วงบ่ายช่วยส่งเสริมความจำ และการเรียนรู้ของเด็ก

ทีมศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิร์สต์ สรุปผลการศึกษาวิจัยการนอนหลับในช่วงบ่ายของเด็กอายุระหว่าง ๓-๕ ขวบ จำนวน ๔๐ คน การนอนหลับ จะช่วยให้เด็กมีความจำดีขึ้นร้อยละ ๑๐ และยังผลดีนี้คงอยู่ไปถึงเช้าวันถัดไป นอกจากนี้ เด็กจะสามารถมองเห็นได้ดีกว่า เมื่อนำเด็ก ๑๔ คนมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ การนอน

หลับช่วยให้สมองในส่วนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ และการรวบรวมข้อมูลใหม่ของเด็กเพิ่มมากขึ้น รีเบคก้า สเปนเซอร์ หัวหน้าทีมวิจัยระบุว่า งานวิจัยนี้ย้ำความเชื่อที่มีมาก่อนว่า เด็กที่นอนหลับหลังรับประทานอาหารกลางวันมีความทรงจำเรื่องที่เรียนมาดีกว่าชัดเจน นายแพทย์โรเบิร์ต สก็อต จูปป์ จากวิทยาลัยสุขภาพทารกและเด็ก อธิบายว่า เด็กเล็กจำเป็นต้องนอนหลับ ๑๑ – ๑๓ ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้สมองมีโอกาสพักและกลับมา มีความสามารถในการรับข้อมูลใหม่ เด็กจะไม่อ่อนล้า ง่วงซึมและขาดสมาธิ

๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

บีบีซีนิวส์

ศิษย์เก่าบริจาคให้มหาวิทยาลัยเยลมากถึง ๗,๘๐๐ ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเป็นจำนวนเงินมากถึง ๒๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ ๗,๘๐๐ บาท นับเป็นเงินบริจาคจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ๓๑๒ ปีของมหาวิทยาลัย ผู้บริจาคเงินดังกล่าวคือนายชาร์ลส์ จอห์นสัน บัณฑิตที่จบการศึกษาเมื่อปี ๒๔๙๗ อดีตประธานบริษัทแฟรงคลิน ริชอร์ส อิงค์ บริษัทผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ที่เกษียณอายุไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยเยลจะนำเงินจำนวนนี้ไปสร้างพื้นที่พักอาศัยของนักศึกษา ๒ แห่ง การก่อสร้างดังกล่าวจะช่วงเพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ประมาณร้อยละ ๑๕ หรือเป็นจำนวนมากกว่า ๖,๐๐๐ คน

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

สำนักข่าวรอยเตอร์

นักศึกษาเปลื้องผ้าประท้วงระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย

อาจารย์และนักศึกษา ๑๑ คนของมหาวิทยาลัยคาปอสวาริ ประเทศฮังการี ได้เปลื้องผ้าประท้วงกฎระเบียบการแต่งตัวที่ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยออกมาใหม่ ได้แก่ การสั่งห้ามนักศึกษาสวมรองเท้าแตะ นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรงยาวคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว ถุงเท้า สวมเสื้อแขนสั้นและแจ็กเก็ตทับ ห้ามสวมเสื้อคอลึก ห้ามสวมเครื่องประดับที่ไม่จำเป็น ห้ามแต่งหน้าจัดและทาเล็บ ห้ามทำผมไม่เรียบร้อย นักศึกษาชายต้องสวมสูทสีดำ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ก่อนการประท้วง นักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชาได้ถ่ายภาพร่วมกันและพากันถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือเพียงกางเกงชั้นใน นักศึกษาให้เหตุผลว่า กฎเหล่านี้เป็นกฎอนุรักษนิยม ไม่เหมาะสมกับวันที่มีอากาศร้อน

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

บีบีซีนิวส์

ผู้เรียบเรียง

นางสาวศรีไพร โชติจิรวัดนา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย